

ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 – 8 ก.พ. 2562

DITP Overseas Report

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกสร้างโอกาสในการลงทุนให้แก่อินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย สดต.จากรัศมี

Thomas Lembong ประธานคณะกรรมการประสานงานด้านการลงทุนที่ให้บริการสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติในประเทศอินโดนีเซียกล่าวในงาน World Economic Forum (WEF) ในเมือง Davos ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ขอขอบคุณการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก เพราะความรุ่งเรืองของเศรษฐกิจโลกก่อนหน้านี้ตั้งอยู่บนความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคธนาคารของจีนที่ไม่สามารถควบคุมได้ และฟองสบู่จากหุ้นเทคโนโลยีและการลงทุน ดังนั้นจากมุมมองนโยบาย Lembong คิดว่า การปรับแก้หุ้นเทคโนโลยีและการลดหนี้ deleveraging ในจีน ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัวในระดับปานกลาง แต่ Lembong คาดว่าความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้กำลังได้รับการแก้ไข ปัญหา

อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอย่างจีน ข้อมูลจากธนาคารอินโดนีเซียในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 แสดงให้เห็นว่า การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอินโดนีเซียจากตลาดเกิดใหม่อย่างประเทศจีนชะลอตัวเมื่อก่อน

Lembong กล่าวว่า ปัจจุบันจีนมีความระมัดระวังและประเมินการลงทุนมากขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศและแนวโน้มที่เปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐอเมริกา

โดยปกติเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเติบโตประมาณร้อยละ 5 ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และจากการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตจะอยู่ในระดับเดียวกับกับปี 2561 Lembong เปรียบเทียบการเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซียเช่นเดียวกับเรื่องกระต่ายกับเต่าคือเติบโตแบบช้าๆ แต่มั่นคง อินโดนีเซียเหมือนเต่าที่ช้าและมั่นคง แต่การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ยังคงอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปีหมายความว่าเศรษฐกิจจะโตเป็นสองเท่าในรอบ 14 ปี อินโดนีเซียสามารถเป็นประเทศเป้าหมายในการลงทุนที่มั่นคงต่อไป

อินโดนีเซียเป็นตลาดเกิดใหม่ทำให้มีความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติ ปัจจุบันสงครามภาษีของสหรัฐอเมริกากับจีนจะทำให้อินโดนีเซียและประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่น่าสนใจมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ความขัดแย้งระหว่างประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกสองประเทศจะผลักดันให้บริษัทเร่งดำเนินการตามแผนการย้ายห่วงโซ่อุปทานจากจีนไปยังประเทศอื่น เช่น เวียดนาม ไทย และอินโดนีเซีย

เมื่อสัปดาห์ก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียกล่าวกับ CNBC ว่าประเทศได้รับประโยชน์จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน จากบริษัทผู้ผลิตสิ่งทอและเครื่องหนังที่ต้องการย้ายออกจากจีนไปยังอินโดนีเซีย

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ส่งออกเหล็กไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าประธานาธิบดี Donald Trump จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ส่งผลต่อการลงทุนของอินโดนีเซีย ซึ่งมีนักลงทุนจำนวนมากย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังเวียดนาม ไทย และอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอินโดนีเซียที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ